

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2717/TCTHADS-TKDLCT
V/v triển khai Trang thông tin điện tử và công
khai thông tin của người phải thi hành án
chưa có điều kiện thi hành

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay, đây là một trong những nội dung mà Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự rất quan tâm chỉ đạo. Ngày 22/12/2014, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 3416/QĐ-BTP ban hành Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015 - 2020”, tiếp đó có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Triển khai thực hiện Đề án nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử các Cục Thi hành án dân sự và tổ chức tập huấn, có Công văn số 1894/TCTHADS-TKDLCT ngày 16/6/2015 chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự triển khai sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử và đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử từ ngày 01/7/2015.

Tuy nhiên, tính đến ngày 13/8/2015 thông qua việc kiểm tra, rà soát trên môi trường mạng, Tổng cục Thi hành án dân sự thấy rằng vẫn còn **06** Cục Thi hành án dân sự chưa vận hành, đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử đã được cấp (An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế). Đối với các Trang thông tin điện tử đã đi vào hoạt động, việc quản lý, sử dụng, đăng tải tin tức phục vụ công tác chỉ đạo điều hành vẫn chưa được toàn diện, đồng bộ; số lượng tin bài đăng tải còn khiêm tốn, chưa phản ánh nhiều hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự; nhiều mục còn trống thông tin. Về việc đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự, hiện tại chỉ có **19** Cục Thi hành án dân sự triển khai (Nam Định, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Hưng Yên, Hậu Giang, Điện Biên, Bình Định, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Hòa Bình, Quảng Bình, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Đà Nẵng). Đối với những địa phương đã thực hiện việc đăng tải nội dung thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành thì một số nơi đăng tải không đúng theo Phụ lục kèm theo Công văn số 1894/TCTHADS-TKDLCT ngày 16/6/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự và cũng không gửi về Tổng cục để tích hợp.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động của các Trang thông tin điện tử, Tổng cục Thi hành án dân sự nhận thấy sự quan tâm, chỉ đạo của một số đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố là chưa nghiêm túc, chưa làm

hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo vận hành Trang thông tin điện tử, nhất là 06 đơn vị chưa vận hành Trang thông tin điện tử (kèm theo Phụ lục 1) và chưa đăng tải kịp thời thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Tổng cục (kèm theo Phụ lục 2). Do đó, Tổng cục phê bình nghiêm khắc toàn quốc đối với các Cục Thi hành án dân sự chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, đặc biệt là các đơn vị chưa vận hành Trang thông tin điện tử, các đơn vị đã vận hành nhưng chưa kịp thời đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các Trang thông tin điện tử theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiện một số công việc sau đây:

1. Đối với các đơn vị chưa vận hành Trang thông tin điện tử cần nghiêm túc chỉ đạo triển khai vận hành, quản lý hoạt động của Trang thông tin điện tử; chủ động xây dựng nguồn cộng tác viên cung cấp thông tin; bố trí đủ nhân lực thực hiện việc vận hành, biên tập, đăng tải, cập nhật thông tin theo các mục trên Trang thông tin điện tử.

2. Đối với các đơn vị đã vận hành Trang thông tin điện tử nhưng chưa đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải chỉ đạo thực hiện việc rà soát, kịp thời đăng tải và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch thông tin; quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức quan tâm và không để xảy ra việc khiếu nại đối với các thông tin được đăng tải.

3. Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nghiêm túc chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự để hướng dẫn, giải quyết. Quá thời hạn ngày 25/8/2015, Cục Thi hành án dân sự nào vẫn chưa vận hành Trang thông tin điện tử hoặc chưa đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành sẽ bị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Cục trưởng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để p/h);
- Cục Công tác phía Nam (để p/h);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu: VT, TT.



Hoàng Sỹ Thành